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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 

ผู้มาประชุม                                           ************************ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
        ๑  นายโสภา    แก้ววิชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่ โสภา    แก้ววิชัย  
        ๒  นางจันทร์เพ็ญ    พิมพ์ดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๒่ จันทร์เพ็ญ    พิมพ์ด ี  
        ๓  นายสมพงษ์    ประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๓่ สมพงษ์    ประกอบ  
        ๔  นายสังวร      บุตตะเกิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๔่ สังวร      บุตตะเกิด  
        ๕  นางสุดารัตน์    สนิทสนม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๕่ สุดารตัน์    สนิทสนม  
       ๖  นางดาวัลย์       โตพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๖่ ดาวัลย์       โตพิทักษ์  
       ๗  นางวันเพ็ญ     คำธร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๗่ วันเพ็ญ     คำธร  
        ๘  นายบุญทัน      แก้วดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๘่ บุญทัน      แก้วดี  
        ๙  นายพนม        พันธ์ทองหล่อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๙่ พนม      พันธ์ทองหล่อ  
      ๑o  นายประเสริฐ     พูลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่o ประเสริฐ     พูลวง   
      ๑๑  นายตระการ       คู่กระสังข์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๑ ตระการ      คู่กระสังข ์  
      ๑๒  นายโยธิน        ภูเดช สมาชิกสภา อบต.หมู่ที๑่๒ โยธิน        ภูเดช  
      ๑๓  นายสุบรรณ     ศรีหนาถ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที๑่๓ สุบรรณ     ศรีหนาถ  
      ๑๔ นายไสว         ภาระจ่า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที๑่๔ ไสว         ภาระจ่า  
       ๑๕ นายประสิทธ์ิ     แก้วมณี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที๑่๕ ประสิทธ์ิ     แก้วมณ ี  
       ๑๖  นายพิศาล      เมืองนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที๑่๖ พิศาล      เมืองนาม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
        ๑ นายสมบรูณ์   ราโช นายก  อบต.หนองบัวแก้ว สมบูรณ์   ราโช  
        ๒ นายสมาน    มาฤทธ์ิ รองนายก อบต.หนองบัวแก้ว สมาน    มาฤทธ์ิ  
        ๓ นายอภินันท์    ศักดิ์คำดวง รองนายก อบต.หนองบัวแก้ว อภินันท์    ศักดิ์คำดวง  
        ๔ นางคำกอง    มาบิดา เลขานุการนายกฯหนองบัวแก้ว คำกอง    มาบิดา  
        ๕ พ.จ.อ.โอกาส  มรรคณา ปลัด  อบต.หนองบัวแก้ว พ.จ.อ.โอกาส  มรรคณา  
       ๖ นางสาวสงกราน   จันทะจร นักวิเคราะห์นโยบายแผน สงกราน   จันทะจร  
       ๗ นางสาวอนุสรา  เสียมไธสง ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย อนุสรา  เสยีมไธสง  
        ๘     

เริ่มประชุมเวลา       O๙.00 น. 
                        เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วครบองค์ประชุมแล้ว   
นายพิศาล  เมืองนาม  เลขนุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ได้ตรวจรายชื่อสมาชิก 

ที่มาประชุมและได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม  เมื่อท่ีประชุมครบ 
องค์ประชุมแล้ว นายสมพงษ์   ประกอบ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองบัวแก้ว ก็ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องทีป่ระธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   :               -เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ที่มาประชุม 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒    
                                     ครั้ง ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กระผมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

           หนองบัวแก้ว ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีพนักงานส่วนตำบล โอนย้ายมา 
ใหม ่จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ 

                                     ๑.นายธินกร  กงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                     ๒.นางนภาภรณ์  จำปาวะดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
                                    และวันนี้มสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
                                    ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด จำนวน ๑๖  ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม  
                                     จำนวน ๑๖ ท่าน ในลำดับต่อไป กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่  ๒             เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ประธานสภาฯ   :             ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานประชุมครั้งแล้ว 
 (นายสมพงษ์  ประกอบ)      เห็นชอบ      ๑๕                     เสียง 
   มติที่ประชุม                   ไม่เห็นชอบ     -                      เสียง 
                                     งดออกเสียง  ๑                         เสียง 
  ประธานสภาฯ   :            สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ 
  (นายสมพงษ์  ประกอบ)                 
ระเบียบวาระท่ี  ๓         กระทู้ถาม    
                           -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔          เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
                           -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๕          เรื่องเสนอใหม่ 

        ๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
 เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ 

ประธานสภาฯ    
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ขอเชิญครับ      
นายก อบต.ฯ      :                เ ร ี ยนท ่ านประธ านสภาองค ์ ก า รบร ิ ห า ร ส ่ วนตำบลหนองบ ั วแก้ ว                       
(นายสมบูรณ์  ราโช )              ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์  ราโช  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ววันนี้ได้ เข้าร่วมประชุมสภาสมัย 
 สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๑ มาถึงเรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนร่าง 

 แผนพัฒนาขั้นตอนที่ ๑,๒ ที่คณะผู้บริหารได้จัดทำกับคณะกรรมการสนับสนุน
ร่างแผนพัฒนา มาเรียบร้อยแล้ว กระผมนายสมบูรณ์  ราโช จะนำเข้าที่ประชุม
ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอง ถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ก็ขอให้ที่ประชุม
หามติเห็นชอบรับรองร่างแผนพัฒนาของเราในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นี้เพ่ือจะใช้เป็น
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนของเราต่อไป กระผมนายสมบูรณ์  ราโช ก็ขอมอบ
ให้ท่านเลขาท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้นำเรียนเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเราเพ่ือขอความ เห็นชอบในที่ประชุมต่อไป  
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ปลัด อบต.ฯ   :                      เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านนายก 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                                    กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
   ได้รับมอบหมายจากท่านนายกนายสมบูรณ์  ราโช นายกองค์การบริหารส่วน 
                                         ตำบลหนองบัวแก้ว ได้นำเรียนในที่ประชุมในวาระที่ ๕.๑ เรื่องแผนพัฒนาท้อง 
                                          ถิ่นนะครับ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ มีอยู่ด้วยกัน ๓ ชุด 
                                         ชุดที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอยู่ในศักยภาพของ อบต.จำนวน ๕ โครงการ 
                                        ชุดที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกินศักยภาพของ อบต.จำนวน ๑๕ โครงการ 
    ชุดที่ ๓ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ โครงการ 
 ๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

      โครงการ     วัตถุประสงค์            เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
    ๒๕๖๕ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

        
๑  

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินรอบหนองคู
ขาด  พร้อมว่างท่อ
ระบายน้ำ 

เพ่ือทำถนนดินใหม่
รอบหนองคูขาด
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ ให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

-ถนนดิน ขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาวประมาณ  
 ๑,๕๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย 
 ๐.๘๐ เมตร 
-ท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 
๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร  
จำนวน ๘๐ ท่อน 

๔๕๐,๐๐๐ 
   งบ 
โดยประมาณ 

 อบต.ก่อช่าง       

ลำดับ
ที ่

      โครงการ     วัตถุประสงค์            เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
    ๒๕๖๕ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       
๒ 

ก่อสร้างถนน คสล.  
หมูที่ ๑๑ บ้านป่า
ชาด จากนานาย 
 ทองจันทร์  หงส์วูฒิ 
ถึงทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๐๒ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุดสัญจรไป-มาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว
ประมาณ ๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้ายโครงการ 

๑๒๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

 อบต.ก่อช่าง       

        
๓ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลที่
สาธารณะ พร้อมได
ดึงน้ำพร้อมอุปกรณ์
การผลิตน้ำประปา 
หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมไดดึงน้ำ
พร้อมอุปกรณ์การ
ผลิตน้ำประปา 

หมู่ ๗ ๓๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

 อบต.ก่อช่าง      
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๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกินศักยภาพของ อบต.หนองบัวแก้ว มี ทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ 
ลำดับ

ที ่
      โครงการ     วัตถุประสงค์            เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
    ๒๕๖๕ 

หน่วยงานที่
จะขอ
ประสาน 

        
๑ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง สาย
พยัคฆภูมิพิสัย-บ้าน
ดอนหลี่หมู่ที่ ๗  
ต.หนองบัวแก้ว  
อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
จ.มหาสารคาม 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง ให้มี
สภาพดีขึ้นแก้ไข
ปัญหาถนนชำรุดเป็น
หลุมลึก สัญจรไปมา
ไม่สะดวก 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว
ประมาณ ๕ กิโลเมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 

        
๒ 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.จากบ้าน
หนองทุ่มยาว หมู่ที่ 
๑๒ ถึง สะพานข้าม
ห้วยลำเตา เขต
ติดต่อ อ.ปทุมรัตน์ 
จ.ร้อยเอ็ด 

เพ่ือก่อสร้างถนน 
คสล. แก้ไขปัญหา
ถนนเป็นหลุมลึก
สัญจรไปมาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๑,๒๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ   

        
๓ 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนน คสล. เสริมผิว
ทางแอสฟํลส์ติกคอ
นกรีตจากทางหลวง
แผนดินหมาย ๒๐๒ 
ถึง ซุ้มประตูโรงน้ำ
พิกุลมาศ บ้านโนน
เพ็กพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุด สัญจรไป-มา
ไม่สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๔,๗๐๔,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 

        
๔ 

ซ่อมแซมปรับปรุง 
ถนน คสล.จากทาง
หลวง ๒๐๒ ถึงซุ่ม
ประตโูรงน้ำพิกุล
มาศ บ้านโนนเพ็ก
พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ 

เพ่ือซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนให้มี
สภาพดีขึ้น แก้ไข
ปัญหาถนนชำรุด
สัญจรไปมาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๒,๘๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๑,๒๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
๑ ป้าย 

๖,๗๒๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ   

        
๕ 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในตำบล
พร้อมติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับ
กลุ่มเกษตรกร 

หมู่ที่ ๑-๑๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 
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๖ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายแสนสุข 
หมู่ที่ ๑๕ ถึงบ้าน
นายพิชิตธีระ  ปริพล 
หมู่ที่ ๑๓ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุดสัญจรไปมาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๘,๐๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ ๑
ป้าย 

๔,๘๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ   

        
๗ 

ก่อสร้างถนน คสล.
จากแยกตะวันออก
สระสี่เหลี่ยม หมู่ ๑ 
ถึง บ้านหนองทุ่ม
ยาว หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุด สัญจรไป-มา
ไม่สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว
ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ ตร.ม พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 

        
๘ 

ซ่อมแซมปรับปรุง 
ถนน คสล.เสริมผิว
ทางแอสฟัลส์ติกคอ
นกรีต จากบ้านนาย
บุญชิด  สุริยนต์ หมู่
ที่๕ ไปถึงบ้านหนอง
ทุ่มยาว หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุด สัญจรไป-มา
ไม่สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐เมตร ยาวประมาณ 
๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๘,๐๐๐ ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 

๓,๓๖๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ   

        
๙ 

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๑๖ จากดอนปู่
ตาถึงบ้านนางปลั่ง   
คุ้มไธสง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุด สัญจรไป-มา
ไม่สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ 
ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ 
๑ป้าย 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 

       
๑๐ 

ซ่อมแซมปรับปรุง 
ถนน คสล.เสริมผิว
ทางแอสฟัลส์ติกคอ
นกรีต จากบ้านนาย
บุญชิด  สุริยนต์ หมู่
ที่ ๕ เข้าหมู่ท่ี ๑๖ 
บ้านหนองบัวแก้ว
ใหม่เชื่อมทางหลวง
ชนบท ๓๐๑๕ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุดสัญจรไปมาไม่
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๙,๐๐๐ ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 

๓,๗๘๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ   
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๑๑ 

ซ่อมแซมปรับปรุง 
ถนน คสล.เสริมผิว
ทางแอสฟัลส์ติกคอ
นกรีตจากข้างวัดหมู่
ที่ ๑๕ บ้านดอน
กลาง ถึงถนนทาง
หลวงชนบท ๓๐๑๕ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุด สัญจรไป-มาไม่
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ 
๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 

๑,๖๘๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 

        
๑๒ 

ซ่อมแซมปรับปรุง 
ถนน คสล.เสริมผิว
ทางแอสฟัลส์ติกคอ
นกรีต จากหลักเมือง 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอน
กลาง ถึงบ้านนาย
สิงห์   แก้วอาจ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุด สัญจรไป-มาไม่
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐เมตร ยาวประมาณ 
๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๒,๐๑๖,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ   

        
๑๓ 

ซ่อมแซมปรับปรุง 
ถนน คสล.เสริมผิว
ทางแอสฟัลส์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ ๙ จาก
ห้วยลำเตาถึง
ถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท ๓๐๑๕ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุด สัญจรไป-มาไม่
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ 
๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ป้าย 

๒,๕๒๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 

       
๑๔ 

ก่อสร้างถนน คสล.
จากสามแยกบ้าน
นางสาวภัคพร  จิตติ
กรชัยเมธา ไปทาง
แยกไปบ้านสระแคน
ใต้ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุดสัญจรไปมาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนทีถ่นนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ 
ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ 
๑ ป้าย 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ   

     
๑๕ 

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๒ บ้านเก่าน้อย
จากแยกบ้านนายบุญ
เรือง  คงทนงค์ ถึง
บ้านนายสุดใจ  จัน
โท 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุด สัญจรไป-มาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 
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๓.ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ จำนวน ๒ โครงการ 
 ลำดับ

ที ่
      หมวด     วัตถุประสงค์            เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
    ๒๕๖๕ 

หน่วยงานที่
จะขอ
ประสาน 

      ๑ การศึกษา-ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ถังน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำหนวน ๑ ใบ ขนาด
ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร 

๘,๓๐๐ 
 งบประมาณ 

กองการศึกษา 

        
๒ 

การศึกษา-ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ปั้มน้ำ สำหรับดูดน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กองการศึกษา 

                                                   
 ปลัด อบต.ฯ   :              สำหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาใน ๕.๑ ขออนุญาตนำเรียนกับท่าน            
 (พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )    ประธานสภาดังกว่ามีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :             ระเบยีบวาระท่ี ๕.๑ ท่านปลัดก็ได้นำเรียนแจ้งให้ที่สภารับทราบแล้ว นะครับ      
(นายสมพงษ์  ประกอบ)        ก็คงจะขอมติเลยนะครับ          
  ประธานสภาฯ   :              ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- (นาย
สมพงษ์  ประกอบ)               ๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับท ี๕ 
   มติที่ประชุม                    เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
                                      ไม่เห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                      งดออกเสียง                ๑                         เสียง 
           มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที๕ 

          ๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
 เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี ๕ 

ประธานสภาฯ   : ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ขอเชิญครับ   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)                    
นายก อบต.ฯ      :              เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านปลัดองค์                       
(นายสมบูรณ์  ราโช )              การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
                                         ประชุม ทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์  ราโช ก็ขอมอบให้ท่านเลขาท่านปลัด 
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้นำเรียนเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
                                         เราเพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ                                                                                                                                                                                     
ปลัด อบต.ฯ   :                    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านนายก 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                                     กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
   ได้รับมอบหมายจากท่านนายกนายสมบูรณ์  ราโช นายกองค์การบริหารส่วน 
                                          ตำบลหนองบัวแก้ว ได้นำเรียนในที่ประชุมในวาระท่ี ๕.๒ เรื่องแผนพัฒนา 
                                          ท้องถิ่นนะครับ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๕ 
                                          ก็สืบเนื่องมาจากในแผนพัฒนาฉบับต้น ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีอยู่แล้วแต่ 
                                          เนื่องด้วยมีข้อมูลแปลงเปลี่ยนในข้อเท็จจริงที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขครับ           
                                          ตามหน้า ๒ ข้อที่ ๗ แผนเดิมนะครับ 
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ลำดับ
ที ่

      โครงการ     วัตถุประสงค์            เปา้หมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
    ๒๕๖๕ 

หน่วยงานที่
จะขอ
ประสาน 

  ข้อ ๗     เดิมหน้า ๗๓ 
ถนน คสล.รอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 

ถนน คสล.รอบ
หมู่บ้าน 

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร 

๒๔๗,๕๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

อบต.กองช่าง 

        
๑ 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
ถนน คสล.รอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุดสัญจรไปมาไม่
สะดวก 

-ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓  เมตร 
ยาว ๑๒๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
-ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๗๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๘๖๔,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

  ข้อ ๘     เดิมหน้า ๙๖ 
ถนน คสล.จากแยก
บ้านนายน้อยไปบ้าน
โนนสังข ์

ถนน คสล.จากแยก
บ้านนายน้อยไปบ้าน
โนนสังข ์

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร (ตามแบบแปลนที่ 
อบต. กำหนด) 

๖๖๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

อบต.กองช่าง 

        
๒ 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ 
จากสามแยกบ้าน
นาย  ยุติธร ไปถึง
บ้านโนนสังข์ ต.เวียง
ชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
จ.มหาสารคาม 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุดสัญจรไปมาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว
ประมาณ ๓๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 

๙๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

ข้อ ๒๐     เดิมหน้า ๑๘๑ 
ซ่อมแซมถนน คสล.
จากทางหลวง
แผ่นดินหมาย ๒๐๒ 
ถึง บ้านป่าชาด  
หมู่ที่๑๑ 

เพ่ือปรับสภาพถนน
ให้สามารถสัญจรได้
สะดวกปลอดภัยขึ้น 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

        
๓ 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนน คสล.เสริมผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น มค.ถ.๑๒๒-
๐๑ สายบ้านป่าชาด 
หมู่ที่ ๑๑-ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
๒๐๒ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ชำรุดประชาชน
สัญจรไปมาไม่สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ 
๒,๓๒๘ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๙,๓๑๒ ตร.ม 
งานตีเส้นจราจร จำนวน 
๓๗๒.๔๘และป้าย
โครงการจำนวน ๑ ป้าย 

๔,๔๐๔,๐๐๐ 
งบประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 
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ปลัด อบต.ฯ   :                 สำหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาใน ๕.๒ ขออนุญาตนำเรียนกับท่าน            
 (พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )    ประธานสภาดังกว่ามีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :             ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ท่านปลัดก็ได้นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภารับทราบแล้ว  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)        นะครับก็คงจะขอมติเลยนะครับ          
  ประธานสภาฯ   :              ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- (นาย
สมพงษ์  ประกอบ)               ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงฉบับที ๕ 
   มติที่ประชุม                    เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
                                      ไม่เห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                      งดออกเสียง                ๑                         เสียง 
  ประธานสภาฯ   :              สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
              เปลี่ยนแปลงฉบับที ๕ 
ประธานสภาฯ   :          ๕.๓ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          ฉบับที่ ๑ 
                                   ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ขอเชิญครับ   
นายก อบต.ฯ      :                 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านปลัดองค์                       
(นายสมบูรณ์  ราโช )               การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
                                          ประชุม ทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์  ราโช ก็ขอมอบให้ท่านเลขาท่านปลัด 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้นำเรียนเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ของเราเพ่ือขอความเห็นชอบในที่ประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ                                                                                                 

ปลัด อบต.ฯ   :                    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านนายก 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
   สำหรับเรื่อง วาระท่ี ๕.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐      
                                         เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ นั้นมีอยู่ ๓ ลักษณะดังที่เรียนมาก่อนหน้านั้น                                                    
    ชุดที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอยู่ในศักยภาพของ อบต.จำนวน ๒๔โครงการ 
                                          ชุดที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกินศักยภาพของ อบต.จำนวน ๒ โครงการ 
     โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ โครงการ 
                                         โครงการที่อยู่อำนาจที่สามารถดำเนินการได้ของ อบต.มีดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

      โครงการ     วัตถุประสงค์            เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
    ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

หน่วยงานที่
จะขอ
ประสาน 

        
๑ 

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถยนต์ อบต.
หนองบัวแก้ว 

เพ่ือก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์สำหรับ อบต.
หนองบัวแก้ว 

จำนวน ๑ แห่ง  ๗๐๐,๐๐๐ 
    งบ
โดยประมาณ 

อบต.กองช่าง 

       
๒ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเอนกประสง
คบริเวณ 
อาคารหลังใหม่ 

เพ่ือก่อสร้างลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค์ อบต.
หนองบัวแก้ว 

จำนวน ๑ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

อบต.กองช่าง 
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๓ 

โครงการก่อสร้างรั้ว
กำแพงล้อมรอบ
บริเวณท่ีทำการ 
อบต.หนองบัวแก้ว 

เพ่ือความปลอดภัย
ของทรัพย์สินทาง
ราชการ อบต.หนอง
บัวแก้ว 

ล้อมรอบบริเวณที่ทำการ
อบต.หนองบัวแก้ว 

๘๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

         
๔ 

โครงการจัดทำป้ายที่
ทำการ อบต.หนอง
บัวแก้ว 

เพ่ือก่อสร้างป้ายที่ทำ
การ อบต.หนองบัว
แก้ว (บริเวณท่ีทำ
การ อบต.หลังใหม่) 

จำนวน ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

        
๕ 

ก่อสร้างเสาธงชาติ 
อบต.หนองบัวแก้ว
(บริเวณอาคารหลัง
ใหม่) 

เพ่ือก่อสร้างเสาธง
ชาติใหม่ (บริเวณท่ี
ทำการ อบต.หลัง
ใหม่) 

จำนวน ๑ แห่ง ๕๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

        
๖ 

โครงการฉาก
กั้นห้อง/ฉากกั้น
สำนักงาน 

เพ่ือกำหนดพ้ืนที่ใน
การทำงานให้เป็น
สัดส่วนเหมาะสมสวย
งม 

บริเวณภายในอาคาร
สำนักงาน อบต.หลังใหม่ 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

         
๗ 

ก่อสร้างอาคารห้อง
เก็บพัสดุ อบต.หนอง
บัวแก้ว 

เพ่ือเก็บรักษาพัสดุ
ครุภัณฑ์ของ อบต.
หนองบัวแก้ว 

อาคารเก็บพัสดุจำนวน ๑ 
หลัง 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

        
๘ 

โครงปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑-๑๖ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ระบบประปาที่ชำรุด
ให้ใช้งานได้ตาม 
ปกตแิละปรับปรุง
ระบบประปาให้ดีขึ้น
ให้ประชาชนมี 

ประปา หมู่ที่ ๑-๑๖ 
 
 
 
 
น้ำใช้อย่าเพียงพอ 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

อบต.กองช่าง 

  ๙ ปรับปรุงพื้นท่ีป่า
สาธารณะหนองเครือ
ซูด หมู่ที่ ๑๖ 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ให้
สะอาดสวยงาม 

หมู่ที่ ๑๖ ๒๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

อบต.กองช่าง 
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๒ โครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ มี ทั้งสิ้น 
๒โครงการ 

ลำดับ
ที ่

      โครงการ     วัตถุประสงค์            เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

หน่วยงานที่
ประสาน 

        
๑ 

โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ำด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าพร้อมท่อส่งน้ำ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ 
ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคไม่
เพียงพอ 

โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า 
จำนวน ๑ แห่งพร้อมท่อ
ส่งน้ำระยะทางยาว
ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

     กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ 

        
๒ 

ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนน คสล.เสริมผิว
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
ม.๗ กลางหมู่บ้าน
จากบ้านนางบุญมี  
พันน้อยนนท์ถึงบ้าน
นายบุญ  คำธร 

เพ่ือซ่อมแซม
ปรับปรุงถนน คสล.
เสริมผิวทางแอสฟัลส์
ติกคอนกรีตกลาง
หมู่บ้านจากบ้านนาง
บุญมี  พันน้อยนนท์
ถึงบ้านนายบุญ  คำ
ธร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ 
๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๘๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๑,๖๘๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อบจ   

ปลัด อบต.ฯ   :                   สำหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาใน ๕.๓ ขออนุญาตนำเรียนกับท่าน            
 (พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )       ประธานสภาเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :              ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ท่านปลัดก็ได้นำเรียนชี้แจงให้ทีป่ระชุมสภารับทราบแล้ว   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           นะครับก็คงจะขอมติเลยนะครับ 
ประธานสภาฯ   :                  ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           ๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที ๑   
 มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                   ๑๕                     เสียง 
                                         ไม่เห็นชอบ                 -                       เสียง 
                                         งดออกเสียง                ๑                      เสียง 
  ประธานสภาฯ   :               สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐          
(นายสมพงษ์  ประกอบ)            เพ่ิมเติมฉบับที ๑  
ประธานสภาฯ   :          ๕.๔ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ 
                                   ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ขอเชิญครับ   
นายก อบต.ฯ      :                เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                       
(นายสมบูรณ์  ราโช )              ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม ในวาระท่ี ๕.๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 
                                         ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ก็ขอมอบให้ท่านปลัดได้นำเรียนชี้แจง                                                
                                         เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราเพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมสภาต่อไป  
                                         ขอกราบเรียนเชิญครับ                                                                                                 
ปลัด อบต.ฯ   :                    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัด อบต. 
             หนองบัวแก้ว ขออนุญาตนำเรียน กับที่ประชุมในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
                                          แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นในบางรายการ เดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทำไว้ ของปี  
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                                          พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐นั้นเห็นว่ามันไม่ครอบคลุมในเรื่องของรายละเอียดไม่ครบ   
                                          ขออนุญาตนำเรียนเลยนะครับ 

ลำดับ
ที ่

      แผนงาน 
      หมวด 

    ประเภท            เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
    ๒๕๖๕ 

หน่วยงานที่
จะขอ
ประสาน 

  ข้อ 
๑๕ 

    เดิมหน้า ๓๐๘ 
บริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ชุดโต๊ะห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด 
คุณลักษณะและราคาตาม
ท้องตลาด 

๑๕๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

สำนักปลัด 

        
๑ 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
บริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ชุดโต๊ะห้องประชุม
พร้อมเก้าอ้ี 

จำนวน ๒๐ ชุด 
คุณลักษณะและราคาตาม
ท้องตลาด 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
งบประมาณ 

สำนักปลัด 

  ข้อ 
๑๖ 

    เดิมหน้า ๓๐๘ 
บริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ไมโครโฟนชุดประชุม
สภา 

ติดตั้งห้องประชุม 
จำนวน ๒๐ ชุด 
คุณลักษณะและราคาตาม
ท้องตลาด 

๑๕๐,๐๐๐ 
     งบ
โดยประมาณ 

สำนักปลัด 

        
๑ 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
บริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ไมโครโฟนชุดประชุม
สภา 

ติดตั้งห้องประชุม 
จำนวน ๑ ชุด 
คุณลักษณะและราคาตาม
ท้องตลาด 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
งบประมาณ 

สำนักปลัด 

ปลัด อบต.ฯ   :                   สำหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาใน ๕.๔ ขออนุญาตนำเรียนกับท่าน            
 (พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )      ประธานสภาเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :              ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ท่านปลัดก็ได้นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภารับทราบแล้ว      
(นายสมพงษ์  ประกอบ)         นะครับก็คงจะขอมติเลยนะครับ          
  ประธานสภาฯ   :                ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ๑ 
มติที่ประชุม                        เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
                                       ไม่เห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                        งดออกเสียง                ๑                         เสียง 
  ประธานสภาฯ   :                 สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐             
 (ประธานสภาฯ   :        ๕.๕ เพื่อทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งท่ี ๑   
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้นำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ขอเชิญครับ                                      
นายก อบต.ฯ      :                 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )              ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม ในวาระท่ี ๕.๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 
                                         ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ ก็ขอมอบให้ท่านท่านปลัดได้นำเรียนชี้แจง                                                
                                         เสนอเพ่ือทราบแผนพัฒนาท้องถิ่นในที่ประชุมสภาต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ                                                                                                                                                
ปลัด อบต.ฯ   :                    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัด อบต                                  
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                                         หนองบัวแก้ว ขออนุญาตนำเรียน สำหรับเรื่องพิจารณาท่ี ๕.๕ เพ่ือทราบการ 
                                         แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ ในระเบียบวาระตรงนี้ 
                                         ไม่มีการลงมติเห็นชอบเสนอเพ่ือทราบเฉยๆครับเพาะตรงนี้ไม่ใช่ สาระสำคัญที่ 
                                         จะขอความเห็นชอบจากตรงนี้ แต่เพื่อรายงานให้ท่านสมาชิกได้ทราบในที่ 
                                          ประชุม ว่าในเอกสารมี แบบ ผ๐๒/๒ บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. 
                                          แก้ไขแผนงาน ซึ่งในระเบียบนั้นบอกว่าไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
                                          สภาแต่ในระเบียบนั้นเขาบอกว่าให้รายงานให้สภาได้ทราบ เพราะฉะนั้นก็นำ 
                                          เรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบ สิ่งที่แก้ไขในเรื่องของแผนงาน มีเล็กน้อยที่จะ 
                                          แก้ไขนะครับนั้นก็คือช่องสุดท้ายครับ จากแหล่งที่มาในเรื่องของงบประมาณ  
                                          แผนยังคงเดิมปริมาณงานไม่เปลี่ยน ยอดเงินไม่เปลี่ยน มันจะมาเปลี่ยนอยู่ที่ 
                                          แหล่งงบประมาณ แผนงานตรงนี้ที่เกินศักยภาพของ อบต.ทั้งหมดนะครับ  
                                          ขออนุญาตนำเรียนดังต่อไปนี้ 

ลำดับ
ที ่

      โครงการ งบประมาณ 
    ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

หน่วยงานที่จะขอ
ประสาน 

       
๑ 

หมู่ที่ ๑   โครงการขุดลอกขยายสระสี่เหลี่ยม ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
     งบประมาณ 

กรมชลประทาน/สนทช 

         
๒ 

หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสระสี่เหลี่ยม-
บ้านโนนเหลี่ยม ต.ราษฎร์พัฒนา 

๗,๒๐๐,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

         
๓ 

หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 
๑ – บ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ 

๗,๒๐๐,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

        
๔ 

หมู่ที่ ๒โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน ๒ จุด ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

 กรมชลประทาน/สนทช 

        
๕ 

หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระแคนใต้
หมู่ที่๓-บ้านหนองหญ้ารังกา ต.ราษฎร์พัฒนา 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

       
๖ 

หมูที่๓  โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน
ขนาดกลาง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
     งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

         
๗ 

หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างถนนลาดยางสายจากถนนทางหลวง
หมาย ๒๐๒ ผ่านบ้านหนองแสงถึงบ้านหนองทุ่มยาว
หมู่ ๑๒ เขตติดต่ออำเภอปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 

๔,๑๒๕,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

         
๘ 

หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแสง หมู่ที่ ๔    ๒,๕๐๐,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 

        
๙ 

หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายเพ่ิมถึง
บ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่๑๒ 

๒,๗๕๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

        
๑๐ 

หมู่ที่ ๕ ขุดลอกขยายสระดอนน้อย ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

     กรมชลประทาน/
สนทช 

        
๑๑ 

โครงการขุดสระใหม่โคกดาหวัน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมชลประทาน/สนทช 
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๑๒ 

โครงการก่อสร้างลานตากข้าวหมู่บ้าน ๑,๑๒๕,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     
๑๓ 

หมู่ที่ ๕   โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาแบบผิว
ดิน 

๓,๕๐,๐๐๐ 
     งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

      
๑๔ 

หมู่ที่ ๕ โครงการก่อถนน คสล.จากบ้านหนองบัว
แก้ว หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านทุ่มยาว หมู่ที่ ๑๒  

๕,๖๒๕,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

       
๑๕ 

หมู่ที่ ๕ โครงการซ่อมแซม ถนน  คสล.หน้าบ้าน
นายจำปา คุ้มไธสง ถึง บ้านนายอำนาจ สังสีวี 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

       
๑๖ 

หมู่ที่ ๖ ขุดลอกขยายหนองบัว ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

     กรมชลประทาน 

       
๑๗ 

หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองบัว
น้อย-บ้านหนองสองห้องถึงบ้านหนองคู หมู่ที่ 
๖,๗,๘ 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

๑๘ หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองห้อง-
บ้านโนนสังข์จอมพะลาน ต.เวียงชัย 

๑๐,๘๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

      
๑๙ 

หมูที่ ๗  ขุดลอกหนองใหญ่ หมู่ที่๗ ๑,๑๕๒,๐๐๐ 
   งบประมาณ 

กรมชลประทาน 

      
๒๐ 

หมู่ที่ ๘ โครงการขูดลอกหนองคูหมู่ท่ี ๘ ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมชลประทาน/สนทช 

      
๒๑ 

หมู่ที่ ๘ ก่อสร้างถนนลาดยางจากหนองหินไปบ้าน
สระแคน ต.ราษฎร์พัฒนา 

๑,๙๐๐,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 

    
๒๒ 

หมู่ที่ ๘ โครงก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองคู 
หมู่ที่ ๘ ถึง โนนสังข์ ต.เวียงชัย  

๖,๗๕๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

      
๒๓ 

หมู่ที่ ๘โครงก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองคู หมู่
ที่๘ถึงบ้านสระแคน ต.ราษฎร์พัฒนา 

๖,๗๕๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

      
๒๔ 

หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนหลี่ถึง
ห้วยลำเตา  

๑,๗๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      
๒๕ 

หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลำเตา ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      
๒๖ 

หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๐-บ้านหนอง
หว้าเขตรอยต่อ ต.ภารแอ่น 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ลำดับ
ที ่

      โครงการ งบประมาณ 
    ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

หน่วยงานที่จะขอ
ประสาน 

    
๒๗ 

หมู่ที่ ๑๐ โครงการสร้างถนนลาดยางทางเข้าบ้าน
โนนสูง หมู่ที่ ๑๐  

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
     งบโดยประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

     
๒๘ 

หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้านนาง
กันหา พูลวงษ์ ถึงหนองหว้า ต.ภารแอ่น 

๑,๑๐๐,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

      
๒๙ 

หมู่ที่ ๑๐ โครงการขุดลอกหนองสระทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมชลประทาน/สนทช 

      
๓๐ 

หมู่ที่ ๑๑ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ถึงบ้านป่าชาดหมู่ที่ ๑๑ 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

     กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น/
อบจ 

       
๓๑ 

หมู่ที่ ๑๑ ก่อสร้างถนนลาดยางจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ถึงบ้านป่าชาด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

    
๓๒ 

หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองทุ่ม
ยาว หมู่ที่๑๒-บ้านภูดิน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อย  

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 
 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

     
๓๓ 

หมูที่ ๑๒  โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ ๑๒ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
     งบโดยประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 

     
๓๔ 

หมู่ที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
หนองทุ่มยาว หมู่ที่ ๑๒ ถึงสะพานข้ามห้วยลำเตา
เขตติดต่อ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 

๓,๐๒๕,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

    
๓๕ 

หมู่ที่ ๑๓ โครงการขุดลอก ห้วยลำเตา จากสะพาน
โนนมะนาวถึงฝายชะลอ 
น้ำบ้านโนนลำเตา หมู่ที่ ๑๓ 

๘,๐๐๐,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมชลประทาน/สนทช 

     
๓๖ 

หมู่ที่ ๑๓ โครงก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลำเตา หมู่ที่ 
๑๓-บ้านหนองกุลา ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตน์ จ.
ร้อยเอ็ด  

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

    
๓๗ 

หมู่ที๑่๓ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนลำเตา
ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๑๕ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

     
๓๘ 

หมู่ที่ ๑๔ ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนาย
พิทักษ์ กำลา หมู่ที่๑๔ถึง บ.สระแคนใต้หมู่ที่ ๓ 

๔,๔๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     
๓๙ 

หมู่ที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไป บ้าน
สระแคนใต้ หมู่ที่ ๓ 

๒,๗๕๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     
๔๐ 

หมู่ที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที๑่๔ถึง
โรงเรียนบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา 

๒,๗๕๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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๔๑ 

หมู่ที่ ๑๕โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
โรงเรียน หมู่ที่ ๑๕-บ.โนนมันแกว ต.ภารแอ่น 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 
 

กรมชลประทาน/สนทช 

    
๔๒ 

หมู่ที่ ๑๕ โครงการขุดลอกและขยายหนองตาตูดหมู่
ที๑่๕  

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
     งบโดยประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     
๔๓ 

หมู่ที่ ๑๕ ก่อสร้างถนนลาดยางจากทางหลวง
หมายเลข ๓๐๑๕ ถึงบ้านโนนมันแกว ต.ภารแอ่น 

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

     
๔๔ 

หมู่ที่ ๑๖ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๑๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

    
๔๕ 

หมู่ที่ ๑๖ ขุดลอกขยายหนองเครือซูด หมู่ที่ ๑๖ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

    กรมชลประทาน/
สนทช  

     
๔๖ 

หมู่ที่ ๑๖ โครงการขุดลอกขยายหนองเครือซูด หมู่
ที่ ๑๖ 

๖,๕๒๘,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมชลประทาน/สนทช 

    
๔๗ 

หมู่ที่ ๑๖ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมัย จำ
ทุ่งวัง ถึงนานายอ้วย  ชาชำนาญ  

๒,๗๕๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 
 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

     
๔๘ 

หมู่ที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน 
ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๖ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/อบจ 

 

(ประธานสภาฯ   :                  วาระท่ี๕.๕ เพ่ือทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้ง                                                  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          ที่ ๑ เพ่ือทราบนะครับไม่มีการลงมติใดๆครับ 
           ๕.๖ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
                                          โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร      
                                         เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท                 
                                         ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ 
                                        ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อตูเย็น ขนาด ๙คิวบิกฟุต  
                                         จำนวน ๑ ตู้ จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท 
                                         คณุลักษณะพอสังเขป 

๑) ขนาดที่กำหนดจุภายในขั้นต่ำ 
๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
๓) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา คุณสมบัติและราคาทีเป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ 

นายก อบต.ฯ      :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )              ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม ในวาระท่ี ๕.๖ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
                                         ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ คงไม่มีอะไรมาก ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงตามระเบียบครับ 
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ปลัด อบต.ฯ   :                    เรียนท่านประธานสภา ขณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว                               
                                         ขออนุญาตนำเรียน สำหรับเรื่องพิจารณาท่ี ๕.๖ ขออนุมัติโอนงบประมาณ  

สืบเนื่องมาจากสถานการโควิด ๑๙ ในปัจจุบันนี้การดื่มน้ำพยายามจะหลีกเลีย่ง
แก้วน้ำเราจะไม่ใช้เราจะใช้น้ำขวดแทนบริการพ่ีน้องประชาชนและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติเราจะไม่ใช้ในเรื่องของแก้วน้ำมาใช้ในการดื่มเราใช้ขวดน้ำแช่ตู้เย็น
ให้กับพ่ีน้องหรือผู้มาติดต่อราชการตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเพ่ือเป็น
การหลีกเลี่ยงป้องกันโรคโควิด ๑๙ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงนำเรียนกับที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณ 
๑๓,๐๐๐ เป็นมาตรฐานครุภณัฑ์เราก็มีงบประมาณส่วนของข้าราชการที่ก่อน
ย้ายมามันจะมีเงินที่ไม่ได้ใช้อยู่ เราก็เลยขออนุญาตโอนงบประมาณจัดซื้อตู้เย็น
ขนาดตู้เย็น ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ คุณลักษณะ ขนาดที่กำหนดจุภายในขั้น
ต่ำ เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การจัดซื้อ
ตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา คุณสมบัติและราคาทีเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ขออนุญาตนำเรียนกับท่านประธานสภาและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ   :              ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ ท่านปลัดก็ได้นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภารับทราบแล้ว      
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           นะครับก็คงจะขอมติเลยนะครับ          
  ประธานสภาฯ   :                ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม                           เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
                                          ไม่เห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                          งดออกเสียง                ๑                         เสียง 
  ประธานสภาฯ   :              สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                                         พ.ศ.๒๕๖๕   
ประธานสภาฯ   :                     ๕.๗ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)  โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร      
                                          เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕,๐๐๐ บาท  
                                  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อรถเข็น จำนวน ๑ คัน 
                                          จำนวน ๕,๐๐๐บาท รายละเอียดและราคาตามท้องตลาด เรียนเชิญคณะ 
  ผู้บริหาร 
นายก อบต.ฯ      :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )               ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม ในวาระท่ี ๕.๗ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
                                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครับเรื่องรถเข็นที่เราจะมาใช้ในบริเวณ อบต.มันเป็น 
                                          ความจำเป็นที่จะใช้ประโยชน์ภายใน อบต.ของเราทางคณะผู้บริหารก็จะ 
                                           เสนอในที่ประชุมสภาครั้งนี้ให้ประธานขอมติกับสมาชิกเห็นชอบตรงนี้ด้วยครับ  
ประธานสภาฯ   :             ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ ทุกท่านคงมีระเบียบวาระการประชุมอยู่ในมือแล้วนะครับ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)            ทางคณะผู้บริหารก็ได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภารับทราบแล้วนะครับก็คง 
                                         จะขอมติเลยนะครับ          



18 
 

  ประธานสภาฯ   :                ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม                          เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
                                         ไม่เห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                         งดออกเสียง                ๑                         เสียง 
  ประธานสภาฯ   :              สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                                         พ.ศ.๒๕๖๕   
ประธานสภาฯ   :                    ๕.๘ ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย ครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)   ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง 
                                          เรียนเชิญคณะผู้บริหาร 
นายก อบต.ฯ      :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )               ทรงเกียรติ ในวาระท่ี ๕.๘ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย ครุภัณฑ์ที่ดิน 
                                          และก่อสร้างขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
                                          หองแสง เนื่องจากบ้านหนองแสงก็มีปัญหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์เด็กเล็ก 
                                          ทางท่านสมาชิก สอบต.ก็รายงานมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลให้พิจารณา 
                                          เพาะว่าตรงนี้ใช้งบ อบต.ของเราไปสร้าง แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้บริการ ชาวบ้าน 
                                          ก็ไม่สามารถรื้อถอนได้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ก็ยากจะขอมติในที่ประชุม  
                                          เห็นชอบหรือไม่จึงเรียนท่านประธานที่เคพรครับ 
  ประธานสภาฯ   : มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือมัยครับ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ) 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔              เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายสังวร  บุตตะเกิด )           ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม กระผมนายสังวร บุตตะเกิด ซึ่งประเด็น 
                                         นี้ก่อนอื่นขออนุญาตนำเรียนความเป็นไปเป็นมากับท่านคณะผู้บริหารสมาชิกผู้ 
                                         ทรงเกียรติก่อนนะครับ ในฐานะผู้ดูแลพ้ืนที่หมู่ ๔ ครับ เรื่องศูนย์เด็กเล็กบ้าน 
                                         หนองแสง ที่จะรื้อนะครับเพาะว่ามันจะมีอยู่ ๒-๓ ส่วนครับที่ยังสับสนกันอยู่  
                                         ศูนย์เด็กเล็กแต่ก่อนที่เป็นป่าล่างซึงปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๔ ต่อมาทางกลุ่มยุว 
                                         เกษตรกรโดยการของเกษตรตำบล คือท่าน อนงค์ศรี และกระผมประธานกลุ่ม 
                                         ยวุเกษตรกรสมัยนั้นได้ขอทางโรงเรียนมาสร้างที่ทำการเกษตรทำเรื่องไป 
                                         โรงเรียนๆส่งให้กรมธนารักษ์เพ่ือพิจารณาให้ทำการเกษตรในขณะนั้น ฉะนั้น 
                                         คือ ๓๐ปีที่แล้วนะครับ ต่อมาปีอีก ๑๐ ปี ทาง อบต.เรามีนโยบายที่จะทำศูนย์ 
                                         เด็กเล็กไปยังหมู่บ้านต่างๆในตำบล ทางหมู่บ้านหนองแสงก็เลยทำขึ้นมา ๑  
                                         ศูนย์โดยการรวมเงินชาวบ้านและอาจารย์ที่สอนในสมัยนั้นสร้างข้ึนมาเป็น 
                                         ศูนย์เด็กเล็ก สร้างเองนะครับในสมัยนั้น สิบกว่าต่อมา นั้นทาง อบต.เรามี 
                                         นโยบายที่จะไปซ่อมแซมนะครับ สมัยนั้นกระผมก็เป็นขณะผู้บริหารอยู่ครับ  
                                          ศูนย์เด็กเล็กเป็นโครงไม้มันพุกพังก็เลยของบประมาณมายัง อบต.เราๆอนุมัติ  
                                          ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อซ่อมแซมในส่วนด้านหน้าผมจำได้สมัยนั้น จนมาถึงศูนย์ 
                                          เด็กเล็กเรามีนโยบายมาอีกว่าให้รวมศูนย์มาท่ี อบต.ฉะนั้นแล้วทางหมู่บ้านเลย 
                                          รวมศูนย์เด็กเล็กมาที่จุดนี้ ต่อมาเม่ือเดือนก่อน กรมธนารักษ์ มีหนังสือส่งมาที่ 
                                          โรงเรียนๆก็ได้ประชุมคณะกรรมหมู่บ้านร่วมกับทาง อบต.ด้วยและผู้นำชุมชน  
                                          ทางว่ากรมธนารักษ์ ให้รื้อภายใน ๓๐ วัน กรมธนารักษ์ว่าทำมัยมีสิ่งปลูกสร้าง  
                                          ตอนที่เป็นศูนย์เด็กเล็กเราไม่ได้ขอจริงๆเพาะว่าเราให้ทางโรงเรียนขอเป็นที่ทำ 
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                                          การเกษตร ทางท่าน ผอ ได้ทำหนังสือไปแต่เขาก็ไม่ให้ครับ กระผมจึงได้นำมา 
                                          เสนอผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง เพาะว่ามันเป็นงบส่วนหนึ่งของ  
                                          อบต.เราฉะนั้นแล้ว ถ้าเราไม่รื้อเขาก็จะมารื้อเพาะมีหนังสืบยืนยังมาแล้ว และ 
                                          กระผมดูจาก วาระแล้วมีรื้อถอนและจำหน่าย ในส่วนของจำหน่ายนั้นมันมีอยู่  
                                          ๒ ส่วน กระผมยังไม่เขาใจในระเบียบตรงนี้ส่วนรื้อแล้วจะมีหลายอย่างที่ทำ  
                                          ประโยชน์ได้ทางโรงเรียนก็มีส่วนที่ยังขาดอยู่ครับ เช่น ประตู ที่อ่านหนัง และ 
                                          โรงจอดรถจักรยานนักเรียน เป็นไปได้มัยที่จะมาขอสภาแห่งนี้ให้โรงเรียน ก็ขอ        
                                          นำเรียนชี้แจงกับท่านประธานเพียงเท่านี้ครับ 
นายก อบต.ฯ      :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )               ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม ในวาระท่ี๕.๘ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงตามระเบียบครับ 
ปลัด อบต.ฯ   :                     เรียนท่านประธานสภา ขณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )         กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว                               
                                          ขออนุญาตนำเรียน วาระท่ี ๕.๘ ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย ครุภัณฑ์ 
                                          ที่ดินและก่อสร้างขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                          บ้านหนองแสง ขออนุญาตชี้แจงที่มาที่ไปขอการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่ง 
                                          สมัยก่อนนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอยู่ ๒ ประเภท                 
                                          ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในกรมศาสนา  

   ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในของ พช 
                       แล้วส่วนกลางก็ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาในระดับประถมวัยก็เลยมี 
                                          หนังสือระเบียบส่งการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่ในสังกัดของ อบต.เมื่อมี 
                                          นโยบายอย่างนั้นก็ได้โอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่ใน อบต.กรมศาสนาก็โอน 
                                          ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโอนทั้งคนมา บางแห่งโอนคนแต่ไม่โอนศูนย์อันนี้ของ 
                                          กรมศาสนา ถ้า พช เขาก็จะโอนทั้งคนและอาคารมา และเข้าใจว่าของบ้าน 
                                          หนองแสงเป็นของพ่ีน้องประชาชนที่สร้างข้ึนมาเพ่ือรองรับนักเรียนลูกหลาน 
                                          ของเราไม่ให้เดินทางออกจากหมู่บ้านไปศึกไกลๆก็เลยได้ก่อสร้างศูนย์พัฒนา 
                                          เด็กเล็กข้ึนแล้วก็โอนให้กับ อบต.เพ่ือของบประมาณในการดูแลเพราฉะนั้น 
                                          สุดท้ายก็โอนทั้งคนโอนทั้งอาคารมาอยู่ในสังกัดของ อบต.ในกรณีของหนอง 
                                          แสงที่ต้องการนั้นเป็นของโรงเรียนๆตั้งอยู่ที่ดินของกรมธนารักษ์ที่ราชพัสดุทั้ง 
                                          หมด นโยบายของที่ท่าน สังวร พูดก็คือขอเขามาทำเรื่องการเกษตรขอจาก 
                                          โรงเรียนกรมธนารักษ์ทราบก็เลยอนุญาตให้ในเรื่องของทำการเกษตรของกลุ่ม 
                                          ยุวแต่บังเอิญว่าในพ้ืนที่บ้านหนองแสงไม่มีพ้ืนที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ 
                                          ได้ประสานขอโรงเรียนสร้างอาจจะเนื่องมาจากโรงเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                          อยู่ในพื้นท่ีเดียวกันคงจะสะดวกการไปมาก็เลยได้ก่อสร้างในที่ตรงนั้นแล้วก็ 
                                          โอนให้กับ อบต.ๆกจ็ัดสรรงบประมาณในของพัฒนาศูนย์สุดท้าย ครู นักเรียน  
                                          และศูนย์ โอนมาอยู่ในสังกัดของ อบต.ช่วงหลังมาส่วนกลางกรมส่งเสริมการ 
                                          ปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนงบประมาณมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเป็น 
                                          ระบบเป็นทางการมากข้ึน ก็เกิดการรวมศูนย์กัน ที่นี้อาคารก็ไม่ได้ใช้ 
                                          ประโยชน์ก็เลยนำเรียนกับอาจารย์ไปว่าให้ทำเรื่องของใช้ประโยชน์ให้เป็น 
                                          ศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการเกษตร แต่กรมธนารักษ์ก็ไม่ยอม สำนักเขตพ้ืนที่ 
                                          การศึกษาเขต๒ ก็ไม่ยอมก็เลยได้นำเรื่องเขาท่ีประชุมสภา เพื่อให้ท่าน 
                                          ประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้พิจารนาเห็นชอบให้รื้อถอนศูนย์ 
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                                          พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ส่วนการจำหน่ายนั้นเป็นอำนาจของคณะ 
                                          ผู้บริหารตามระเบียบพัสดุต่อไปขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔               เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายสังวร  บุตตะเกิด )           ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสังวร บุตตะเกิด ขออนุญาต 
                                          เพ่ิมเติมเล็กน้อยครับ ถ้าผ่านมติเห็นชอบในวันนี้กระผมก็จะนำเรียนชี้แจงกับ 
                                          ชาวบ้านให้เข้าใจถึงระเบียบฝากถึงผู้บริหารถ้ารื้อแล้วสิ่งของที่เล็กๆน้อยๆก็           
                                          ยากจะขอมอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนชุมชนต่อไปครับ 
 รองนายก อบต.ฯ     :             เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  ปลัดองค์การ                              
(นายสมาน    มาฤทธิ์)             บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
                                          นายสมาน  มาฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ตามที่ 
    ท่านสังวร บุตตะเกิด สมาชิกหมู่ท่ี ๔ ได้นำเสนอไปและท่านปลัดได้ชี้แจงไป              
                                          แลว้นั้นขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม ความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมเองนะครับ  
                                          เขาใจว่าทาง ผอ โรงเรียนบ้านหนองแสง ยากได้วัสดุที่รื้อออกจากศูนย์พัฒนา 
                                          เด็กเล็ก ไปบูรณะโรงเรียน ที่จอดรถจักรยานนักเรียน แต่ส่วนหนึ่งมันเป็น 
                                          ทรัพย์สินของทางราชการ ก็ให้คณะผู้บริหารสอบถามหารือเจ้าหน้าที่พัสดุก่อน  
                                          จำหน่ายในลักษณะใดเพ่ือที่จะให้โรงเรียนบ้านหนองแสงนำไปใช้ประโยชน์ หา 
                                          คนมาประเมินราคาเพ่ือให้ถูกระเบียบพัสดุ มี นาย ก,ข เข้าประมูลส่วนราคาก็ 
                                          สุดแล้วแต่ คณะกรรมการเห็นชอบต่อไปขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับท่าน 
                                          ประธานที่เคารพ 
ประธานสภาฯ   :              ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ ทุกท่านคงมีระเบียบวาระการประชุมอยู่ในมือแล้วนะครับ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)            ทางคณะผู้บริหารก็ได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภารับทราบแล้วนะครับก็คง 
                                          จะขอมติเลยนะครับ          
  ประธานสภาฯ   :                ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ดิน                                                                                                    
(นายสมพงษ์  ประกอบ)            และก่อสร้างขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
                                          หนองแสง                                                      
มติที่ประชุม                           เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
                                          ไมเ่ห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                          งดออกเสียง                ๑                         เสียง 
  ประธานสภาฯ   :                  สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย ครุภัณฑ์ที่ดิน 
                                          และก่อสร้าง  
ประธานสภาฯ   :                     ๕.๙ ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย ครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)   ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย หอถังประปาหมู่บ้าน ตั้งอยู่บ้านโนนลำเตา  
                                          หมู่ที่ ๑๓ (แห่งเก่า) เรียนเชิญคณะผู้บริหาร 
นายก อบต.ฯ      :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )               ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม ในวาระท่ี๕.๙ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย  
                                          ครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย หอถังประปา 
                                          หมู่บ้าน ตั้งอยู่บ้านโนนลำเตาหมู่ที่ ๑๓ (แห่งเก่า)วาระนี้รื้อถอน จำหน่ายหอถัง 
                                          ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนลำเตา แห่งเก่าชาวบ้านกลัวจะพังลงมา ทับบ้านเรือน  
                                          ยุ้งฉางข้าวของชาวบ้าน เกิดความเสียหายถ้าพังลงมา อบต.ต้องรับผิดชอบทาง 
                                          คณะผู้บริหารปลัดเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้หารือเห็นชอบนำเข้าขอมติกับสภาแห่งนี้ 
                                          ครับ ระเบียบรายละเอียดการจัดการเช่นเดียวกับวาระ๕.๘ มีผู้เข้าประมูลราคา 
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                                          ให้ถูกระเบียบราชการเช่นกันกับท่ีหารือกันในวาระข้างต้นนั้นครับ ขออนุญาต 
                                          นำเรียนเพียงเท่านี้ครับท่านประธานที่เคารพ 
ประธานสภาฯ   :             ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ คณะผู้บริหารก็ได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภารับทราบ      
(นายสมพงษ์  ประกอบ)            แลว้เรียบร้อยนะครับก็คงจะขอมติเลยนะครับ   
      ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย  
     ครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง ขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย หอถังประปา 
                                         หมู่บ้าน ตั้งอยู่บ้านโนนลำเตาหมู่ที่ ๑๓ (แห่งเก่า)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม                          เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
                                         ไม่เห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                         งดออกเสียง                ๑                         เสียง 
  ประธานสภาฯ   :               สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอความเห็นชอบรื้อถอน/จำหน่าย ครุภัณฑ์ที่ดิน 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           และก่อสร้างก่อนจะเข้าวาระอ่ืนๆกระผมเห็นว่าท่านสมาชิกผู้เกียรติได้เข้า 
                                         ประชุมเป็นเวลาหลายชัว่โมงแล้วกระผมจึงให้พักเบรก ๑๐ นาที ครับเชิญครับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖               เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   :                    มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่                                       
(นายสมพงษ์  ประกอบ)         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐             เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายประเสริฐ  พูลวง)              ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
                                          นักวิเคราะห์แผนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายประเสริฐ  พูลวง 
                                      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่๑๐ กระผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับแผนพัฒนาของปี พ.ศ. 
 ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ อบต.หนองบัวแก้ว 
 ของเราเพราะว่าปี พ.ศ.๒๕๖๔ กระผมก็ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาอยู่ในสมัยนั้น 
 ครับได้เห็นชอบร่างแผนเข้าขอบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าสร้างอาคาร 
 สำนักงานหลังใหม่ อบต.หนองบัวแก้วกระผมอยากทราบว่า ๓๐ พฤษภาคม  
 พ.ศ.๒๕๖๕ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันนี้ไมม่ีวาระที่เก่ียวกับการสร้าง 
 อาคารสำนักงานหลังใหม่ อบต.หนองบัวแก้วของเราเลย สภาครั้งนั้นได้อนุมัติ 
 งบประมาณให้สร้างอาคารหลังใหม่แล้ว แต่วันนี้ไม่เห็นมีบรรจุเขาในแผนพัฒนา 

 ท้องถิ่นประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คือวันนี้เลยครับ กระผมจึงเรียน
สอบถามท่านประธานสภาและคณะผู้บริหาร ขออนุญาตเรียนสอบถาม
เพียงแค่นี้ก่อนครับ 

ประธานสภาฯ   :                   มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน  เพิ่มเติมอีกมัยครับ เพราะจะให้คณะ                                      
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          ผู้บริหารชี้แจงทีเดียวเลยครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร 
(นายโสภา  แก้ววิชัย )             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายโสภา  แก้ววิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ กระผมอยากจะเรียนถามว่า 
                                         เรื่องไฟฟ้า แสงสว่าง หลอดไฟหมู่บ้านละ ๒ หลอด ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
                                         ทำมัยยังไม่เห็นไปติดตั้งสักทีเพราะว่ามันก็เนิ่นนานหลายเดือนแล้วก็อยากจะรู้ 
                                         ว่าจะติดตั้งได้วันไหนเมื่อไหร่ ที่สำคัญคือชาวบ้านเขาติดตามสอบถามมาท่าน 
                                         สมาชิกหลอดไฟ ๒ หลอด ทีท่านบอกว่าจะติดตั้งให้ไม่ได้เลยเมื่อไหร่ติดให้ 
                                         ครับเพาะกระผมเองก็ให้คำหมั้นสัญญาไว้กับชาวบ้านแล้วว่าไดไ้ฟส่องสว่าง 
                                         จำนวน ๒ หลอด แต่ยังไม่เห็นดำเนินการติดตั้งเลยจึงเรียนสอบถามมายังสภา 
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                                         อันทรงเกียรติแหล่งนี้ถามท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหารก่อช่างหน่วยงาน 
                                         ที่รับผิดชอบ ขออนุญาตเรียนสอบถามมีเพียงแค่นี้ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔              เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายสังวร  บุตตะเกิด )            ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสังวร บุตตะเกิด สมาชิกสภาฯ  
                                          หมู่ที่ ๔ อยู่ในวาระอ่ืนๆก็ขออนุญาตเรียนถามอยู่ ๒-๓ เรื่อง เรื่องแรกนะครับ 
                                          อยากจะเรียนถามงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเรา ได้ข่าวว่าร่างขอ 
                                          บัญญัติไว้แล้วว่ามีการอนุมัติซ้ือรถดับเพลิง ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ตอนนี้นะ 
                                          ครับอยู่ในช่วงเกือบๆกลางปีแล้วแต่ยังไม่เห็นความชัดเจนโครงการที่เราจะทำ 
                                          เลยอย่างเช่นโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ รูปแบบอาคารกับเงินท่ีเรามีจะ                 
                                          บาลานซ์กันหรือเปล่า ซึ่งปีงบประมาณของทุกปีเดือน กันยายน ก็หมด 
                                          ปีงบประมาณแล้วนะครับ แต่มาถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่นำเข้าพิจารณาฉะนั้นแล้ว 
                                          ประชุมครั้งนี้รอมานานว่าจะดูงบประมาณที่สมาชิกท่านเก่าและผู้บริหารท่าน 
                                          ก่อนร่างไว้ของปีงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๕ ก็ได้ยินแต่ข่าวจะสร้างอาคาร 
                                          หลังใหม่แต่ประชุมครั้งนี้ก็ยังไม่เห็น ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วซื้อรถกระบะสี่ 
                                          ประตูมาแล้วก็ยินดีด้วยไว้ใช้ดำเนินภารกิจงานราชการของ อบต.หนองบัวแก้ว 
                                          ของเรา แต่ที่ยังไม่เห็นคือรถดับเพลิงด้วยและก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ 
                                          ดว้ยนี้คือประเด็นที่อยากถามครับ เพาะบางทีงบประมาณกับก่อสร้างอาคาร 
                                          เงินเราจะพอหรือเปล่า หรือสมาชิกเราบางท่านก็อยากจะให้ซ่อมแซมต่อเติม 
                                          อาคารหลังเก่าเอา เงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปช่วยชาวบ้านพัฒนาบรรเทาความ  
                                          เดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชน หลายคนหลายความคิดเห็น  แต่จุดเริ่มต้นยัง 
                                          ขึ้นมาให้สมาชิกได้พิจารณาในสภาแห่งนี้ หนีมันก็ใกล้สิ้นปีงบประมานแล้ว    
                                          ฉะนั้นแล้วกระผมขอฝากผู้ที่เก่ียวข้องให้รีบเดียวเงินจะตกไปเป็นเงินสะสมไว้ 
                                          อีกก็เสียเวลาพวกเราอีก อันนี้คือเรื่องแรกนะครับ 
  ๒)เรื่องท่ี๒ถ้าเราทำไม่ทัน เรื่องขอเปิดประชุมวิสามัญ ครั้งหนึ่งผมเคยขอเปิด 
                                          ประชุมวิสามัญ สมัยเปน็ผู้บริหาร ก็ต้องส่งเรื่องขอนายอำเภอ แต่ก็โดนต่อว่า 
                                          มา ว่าตอนประชุมสมัยสามัญมีเวลาประชุมตั้ง ๑๕ วัน แต่ทำมัยเสร็จ ต้องขอ 
                                          วิสามัญย้อนหลังอีกเดือนหนึ่งเพาะว่าเราทำเอกสารไม่คบ ก็เคยมีกระผมจำได้ 
                                          ครับสมัยนั้น ประชุมสมัยสามัญสมัยนี้เอาวันสุดท้ายเลย มันก็หยังไงๆอยู่เพราะ 
                                          ว่าปัญหาของชาวบ้านมีเยอะมากมาย สมาชิกหลายท่านก็อยากพูด อยากดูว่า 
                                          งบประมาณท่ีจะไปช่วยชาวบ้านในช่วงหน้าฝน จะงบประมาณส่วนบ้าง ก็ได้ 
                                          ทราบมาว่ามีเงินสะสมที่จะไปช่วยชาวบ้านเราแต่ยังไม่กล้าคุยกับชาวบ้านแน่ชัด 
                                          เพราะว่ายังไม่ผ่านสภาแห่งนี้ฉะนั้นแล้วกระผมในฐานะตัวแท่นชาวบ้านช่วง 
                                          หน้าฝนหลายแห่งขาดหลายแห่งพังต้องซ่อมแซมถ้าเป็นไปได้นะครับและถ้า 
                                          ขอวิสามัญได้กระผมอยากให้บรรจุจ่ายขาดเงินสะสมเข้าไปด้วย เพื่อลดปัญหา 
                                          ความเดือนร้อนของชาวบ้าน จะรับคำชื่นชมว่าสมาชิกใหม่เข้ามายังถึงปีเรามี  
                                          โครงการไปให้ ท่านผู้บริหารมาไม่ถึงปีมีโครงการไปให้นั้นเป็นหน้าเป็นตา  
                                          ของสมาชิกเราด้วย กระผมขอฝากตรงนี้ด้วย ถ้ามีเงินสะสมช่วยพิจารณาช่วย 
                                          ชาวบ้านด้วยครับขอบคุณ 
ประธานสภาฯ   :              ระเบียบวาระอ่ืนๆแบบไม่มีการลงมติ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่      
(นายสมพงษ์  ประกอบ)            ประชุมสภาทราบครับ  
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นายก อบต.ฯ      :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )               ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม ในวาระอ่ืนๆพูดคุยเสนอปัญหาแบบไม่ลงมติ  
                                          มอบหมายให้ท่านปลัดชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.ฯ   :                    เรียนท่านประธานสภา ขณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว                               
                                         ขออนุญาตนำเรียน วาระอ่ืนๆมีประเด็นอยู่๒-๓ ประเด็น เรื่องของการก่อสร้าง 
                                         สำนักงานอาคารหลังใหม่ ได้งบประมาณไปแล้ว ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทางสภา 
                                         ชุดเก่าได้อนุมัติไปแล้ว ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเนื่องจากเราจะดำเนินการใน 
                                         ปีนี้ ถ้าไปดูในแผนพัฒนาชุดเดิมจะมีก่อสร้าง อบต.ตอนนี้เรารองบประมาณใน 
                                         การดำเนนิการ งบประมาณมันจะมาเป็นช่วงๆๆมันจะไม่มาพร้อมกันถ้า 
                                         งบประมาณพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ ประเด็นที่ ๒ครับ รถดับเพลิง 
                                         ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดมีผู้เสนอคุณสมบัติมา ๕-๖ ราย รอนิดนึ่งครับ  
                                         สว่นหลอดไฟนี้ได้ประสานได้พูดคุยกับน้องเขาไปแล้วครับจะรีบดำเนินติดตั้ง 
                                         ให้ตอนนี้หลอดไฟเราพร้อมอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วจะเร่งดำเนินการ 
                                         ให้ทันที ตามทีท่านผู้บริหารกำชับมาครับในเรื่องการติดหลอดไฟหมู่บ้านละ  
                                         ๒ หลอด ผมพ่ึงรู้วันนี้ครับก็พยายามจะทำให้ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :                   ท่านปลัดก็ได้ชี้แจงให้สมาชิกรับทราบแล้วเป็นข้อๆ มีสมาชิกสภา ท่านใด 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)    จะเสนอแสดงความคิดเห็น  เพ่ิมเติมอีกมัยครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔              เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายสังวร  บุตตะเกิด )            ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสังวร บุตตะเกิด สมาชิกสภาฯ  
                                         หมู่ที่ ๔ ท่านปลัดก็ชี้แจงไปเมื่อกี้ เรื่องงบประมาณส่วนมาส่วนกลางจะโอน 
                                         งบประมาณมาปลายๆปี ฉะนั้นแล้วก็เข้าใจตรงนี้ ส่วนนึ่งสมาชิกเราก็ได้หารือ 
                                         กันพอประมาณเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านเรา ส่วนใหญ่สมาชิกเรา 
                                         หลายหมู่บ้านเป็นสมาชกิใหม่เห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องได้รับปากคำหมั่น 
                                         สัญญากับชาวบ้านไว้ว่าจะมาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านก็ติดขัดเรื่องงบประมาณ      
                                         ฉะนั้นแล้วมาย้อนถึงงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๕ เราจะสร้างอาคารตั้ง   
                                         ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้ามาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มาช่วยชาวบ้านแล้วมัน 
                                         คนละอย่างกันเลยครับ แต่งบประมาณของชาวบ้านปีนี้ก็ยังไม่เห็น ในความคิด 
                                         สว่นตัวผมเองนะครับ ถ้ามีการประชุมครั้งต่อไป ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                                         ไปต่อเติมอาคารสัก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เป็นการเสนอแนวคิดส่วนตัวของ 
                                         นะครับ เมือ่เงินเราไม่ถึง เราตั้งไว้ ๔.๕ ล้าน แต่เงินมา ๒-๓ ล้าน เราจะไดท้ำ  
                                         หรือเราทำไว้แบบ ๒ ขั้นตอนก็ได้ ถ้าเงินมาถึง ๔.๕ ล้าน เราคอยมาคุยอีกครั้ง 
                                         หนึ่งถ้าเงินมาไม่เต็ม ๔.๕ ล้าน เราก็มาต่อเติมไม่ให้งบประมาณส่วนนี้ตกไปทำ 
                                         แบบแปลนขึ้นมา ต่อเติมแบบสวยๆก็ดีเหมือนกันกระผมก็อยากเห็นเหมือนกัน 
                                         ครับ แต่ถ้าเรามาทำขึ้น ๔.๕ ล้านเลย อีกส่วนนึ่งเราก็ต้องคิดถึงชาวบ้านด้วย 
                                         เพราะว่าชาวบ้านเรา ๑๖ หมู่บ้าน อย่างผู้บริหารเข้าไปเขาก็ต้องถามปีนี้ได้ 
                                         อะไร ได้อาคาร บางทีชาวบ้านก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วย ปีนึ่งมาครั้งนึ่งก็มี ไม่มา 
                                         สักครั้งก็มี แต่ถนนหนทางของชาวบ้านวันนึ่งใช้ไปมาวันละสิบเที่ยวก็มียิ่ง 
                                         หน้าทำการเกษตรทำไรทำนาใช้หลายสิบเที่ยว รองไปดูตำบลภารแอ่นนะครับ 
                                         เขาไปไกลแล้วผมก็ไม่ไปเปรียบเทียบกับตำบลอ่ืนนะครับ ฉะนั้นแล้วอยากได้ 
                                         เห็นผู้บริหารชุดนี้ให้มองชาวบ้านเป็นหลักผมจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ  
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                                         สว่นอาคารสำนักงาน อบต.เราพออยู่ก็อยู่ไปก่อนก็ไม่ได้ไปประกวดแข้งขัน 
                                         อะไรกับใครมากครับ ฝากผู้บริหารพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ส่วนสมาชิกก็จะ 
                                         พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย ว่าจะสร้างใหม่เลยหรือต่อเติมก็ให้คุยกันประชุมสภา 
                                         ครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :                   ท่านนายสังวร บุตตะเกิด สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๔ เสนอไปแล้วพิจารณาก่อสร้าง 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           อาคาร เป็นต่อเติมเพ่ือเงินเหลือจะได้เอาไปช่วยชาวบ้าน มีสมาชิกสภา ท่านใด 
 เสนอต่อมัยครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐            เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายประเสริฐ  พูลวง)             ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
                                          กระผมนายประเสริฐ  พูลวง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๐วาระอ่ืนๆ(เป็นภาษาอีสาน)   
                                          เรื่องต่อเติมก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่อยากจะเรียนถามท่านประธานถึง 
                                          ท่านปลัด ว่างบประมาณ ๔.๕ ล้าน ประมาณจะโอนมาครั้งเดียวเลยครับถึงเงิน 
                                          มา ๔.๕ล้าน กระผมดูแบบแปลนแล้วประกอบกับสภาวะเศรษฐกจิข้าวของแพง  
                                          อุปกรณ์ข้ึน น้ำมันก็แพง ผมว่า ๔.๕ ล้านไม่พอเอาไม่อยู่ดูแล้ว ๔.๕ ล้าน ผม  
                                          เกรงว่าจะไม่ได้อาคารตามแบบแปลนแน่นอนครับ กระผมเห็นด้วยกับ ท่าน 
                                          สังวร บุตตะเกิด สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ งบประมาณ ๔.๕ ล้าน มาขอ 
                                          เปลี่ยนแปลงเป็นต่อเติม ๒.๕ ล้านถึง ๓ ล้าน ถ้าเราสร้างอาคารหลังใหม่เลยเรา 
                                          ตั้งงบประมาณ รื้อถอนอีก ส่วนตัวผมอยากให้ต่อต่อเติมความคิดส่วนตัวของ 
                                          ผมครับ ต่อเติม ๒.๕ ล้านเงินจะเหลือ ๒ ล้าน เงินส่วนนี้จะได้เอาไปพัฒนาแต่ 
                                          ละหมู่บ้านและต่อเติมหอประชุมอีกสัก๖-๗ แสน เราก็จะได้เพ่ิมเป็นอีก ๒หลัง  
                                          เงินเราก็จะเหลือไปช่วยชาวบ้านครับ บ้านละนิดละหน่อยก็ดีครับ อีกอย่างก็ได้ 
                                          เป็นหน้าเป็นตาของคณะผู้บริหารเองและสมาชิกหมู่บ้านนั้นๆว่าเข้ามาได้ทั้ง 
                                          อาคารสำนักงาน หอประชุมเพ่ิมเป็น ๒ หลัง และยังได้พัฒนาแต่ละหมู่บ้านอีก  
                                          ฝากถึงคณะผู้บริหารให้คำนึ่งถึงจุดด้วยครับท่านประธานที่เคารพ 
ประธานสภาฯ   :              ระเบียบวาระอ่ืนๆแบบไม่มีการลงมติ สมาชิกส่วนใหญ่ได้เสนอให้มีการ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)            เปลี่ยนแปลงต่อเติม เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่   ประชุมสภาทราบครับ 
นายก อบต.ฯ      :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )               ทรงเกียรติ ท่านปลัดท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ใน  
                                          วาระอ่ืนๆพูดคุยกันสักถามเกี่ยวกับเรื่องอาคารสำนักงานหลังใหม่เขาข้อบัญญัติ 
                                          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุมเสนอข้อบัญญัติปีงบประมาณ  
                                          พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็เป็นอาคารหนึ่งหลัง ๒ชั้น ตามท่ีกระผมได้ดูรายละเอียดกับ ผอ. 
                                          ช่างมาแล้ว ได้พูดกับ ผอ.ช่างประสานกับทีมคณะผู้บริหารดูแล้วงบในการ 
                                          ก่อสร้างมันเพ่ิมขึ้นเยอะข้าวแพง เหล็ก หินปูนทราย ขึ้นราคา ทำ ๒ชั้น รื้อหลัง 
                                          เก่าอีก กระผมก็ได้ประสานกับท่านปลัดพูดคุยกันแล้ว ๒-๓ ครั้งแล้ว ท่านปลัด 
                                          มีนโยบายเสนอแนวความคิดว่า อยากจะไปสร้างตรงจุดใหม่เป็นอาคาร ๑ หลัง 
                                          ชั้นเดียวมีพ้ืนที่ด้านหลัง ท่านปลัดคงเห็นว่าคงเหมาะสม เป็นหน้าเป็นตาขึ้นมา 
                                          ในอีกระดับนึ่ง แต่งบเรา ๔.๕ ล้าน กระผมก็ดูแบบแปลนกับท่านปลัดมาครั้ง 
                                          นึ่งแล้วครั้งนั้นกระผมก็เห็นด้วยกับท่านปลัด วันนี้มีประชุมสมัยสามัญสมัยที่๒  
                                          ท่านสมาชิกส่วนใหญ่ได้มาพูดคุยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เรื่องก่อสร้าง 
                                          อาคารหลังใหม่ อย่างท่านสังวร บุตตะเกิด สมาชิกสภาฯหมู่ที ๔ ท่าน 
                                          ประเสริฐ  พูลวง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๐ ได้เสนอขึ้นมาว่าอยากจะเปลี่ยนแปลง 
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                                          คำชี้แจงใหม่ คราวประชุมสภาครั้งต่อไป ตามหลักแล้วถ้าทำให้รวดเร็วก็ต้อง 
                                          ประชุมสภาในสมัยนี้ไปเลย แต่ก็ไม่เห็นมีในวาระการประชุมสภาสมัยนี้เลย  
                                          บัดนี้ท่านสมาชิกได้เสนอมาเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าอยากจะต่อเติมหลัง 
                                          เก่า ซ่อมแซมต่อเติมหอประชุมให้ดีงาม ทางคณะผู้บริหารก็มีแนวความคิด 
                                          หลายๆอย่าง คิดหางบประมาณในหลายๆด้านเพ่ือที่จะมาช่วยบรรเทาทุกข์ 
                                          บำรุงสุขของพ่ีน้องประชาชนชาวตำบลหนองบัวแก้ว สุดท้ายนี้ก็สุดแล้วแต่ 
                                          ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสภาแห่งนี้เห็นชอบครับแต่ก็ขอให้ท่านปลัดไดช้ี้แจง 
                                          ต่อครับ 
ปลัด อบต.ฯ   :                     เรียนท่านประธานสภา ขณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )         กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว                               
                                          ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง วาระอ่ืนๆเรื่องของการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 
                                          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ที่ท่านนายกได้นำเรียนไปเรามีเงินอยู่  
                                          ๔.๕ ล้าน สืบเนื่องจากอาคารของเราขนาดเล็ก บุคลากรมีจำนวนมากข้ึน บาง 
                                          คนก็ไปอยู่ศูนย์สวัสดิการครับ เนื่องจากแบบอาคารแบบแปลนเก่า ไม่เท่ากับ 
                                          อาคารนี้อาคารหลังเก่า แบบก่อสร้างมันแค่ ๒๑ เมตร แต่อาคารหลังเก่า ๒๔  

                                เมตรจะเห็นได้ว่าแบบก่อสร้างเดิมมันเล็กกว่า กระผมได้พูดคุยกับท่านนายกว่า                                                     
  เราทำแบบตัวอาคารสูง ๑ เมตร ยาว ๔๐เมตร กว้าง ๒๕ เมตร เราจะมีห้องใน 

                                          การบริการประชาชน พ่ีน้องประชาชนเข้ามาเราจะมีห้องพักเย็นๆให้พ่ีน้อง 
                                          ประชาชน เรามีกาแฟเสิรฟ์พ่ีน้องประชาชน ห้องผู้บริหาร ห้องประธานซึ่งเป็น 
                                          ประมุกสภา ห้องสมาชิกสภาก็ต้องมีผมมองเห็นท่านสมาชิกไปอยู่ใต้ต้นไม้ 
                                          ชายคาผมว่าดูแล้วมันกะไรๆอยู่ ท่านคือผู้ทรงเกียรติของพ่ีน้องประชาชน เรามี 
                                          ห้องให้ท่านทำงาน ตรงนี้มันเป็นความภาคภูมิใจให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน อัน 
                                          นี้พี่น้องประชาชนมาตากฝน เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเข้าห้องน้ำข้างนอกเวลาฝน 
                                          ตกก็ต้องตากฝนออกมาเข้าห้องน้ำ ห้องประชุมสภาแทนที่จะทำเนียบตั้งแต่ชุด 
                                          แรกๆห้องผู้บริหารก็ต้องมีทำเนียบของผู้บริหารมีรูปติดประธานสภาติดรูป 
                                          ประธานสภา สมาชิกก็ต้องมีรูปสมาชิกติด เป็นชุดๆไป เกียรติและศักดิ์ศรี 
                                          เวลาท่านไม่ได้เข้ามาอย่างน้อยประชาชนที่เข้ามาเห็นภาพท่านว่าสมัยเราเคย 
                                          สมาชิกสภา เป็นประธานสภา ท่านรองไปดู อบต.อ่ืนสิครับที่มีอาคารแล้วมี 
                                          ตำบลไหนครับที่ไม่มีอาคารเป็นของตัวเอง เป็นหน้าเป็นตาของตำบล ห้อง 
                                          ประชุมแห่งก็ไว้เป็นห้องประชุมมวลชน อาคารหลังเก่าเราก็ ใช้ประโยชน์ได้                               
                                          สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ กศน เราอยู่แบบทรุดโทรม ให้เขามาอยู่ที่นี้ด้วย 
                                          วันนึ่งถ้ามีโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็ให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่มาอยู่ที่นั้น ถ้าประชุม 
                                          มวลชนเยอะๆเราก็ใช้ที่นี้ การประชุมสภาเราก็ใช้ห้องประชุมอาคารหลังใหม่  
                                          ตรงนี้คือเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านสมาชิกทุกท่าน วันนี้งบประมาณเรามีเงิน 
                                          สะสมอยู่ ๑๓ ล้าน เงิน เราซื้อรถน้ำไว้บริการประชาชน ๒ ล้านกว่า รถกระบะ 
                                          สี่ประตูพ่ึงซื้อมา เมื่อก่อนก็ใช้งบส่วนตัวไปบางที่มีอยู่ ๒ คัน แต่เราพึ่งซื้อมา 
                                          คันแรก คันเก่ามันชำรุดไม่สามารถวิ่งได้จริงๆ และท่านรองไปดูนะครับว่า  
                                          อบต.ไหนในอำเภอพยัคฯที่ยังไม่สร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ก็มีแต่ อบต.  
                                          อบต.หนองบัวแก้ว อบต.ไหนที่ยังไม่มีไมค์ประชุมสภา เราถือไมค์เดินเหมือน 
                                          ร้องเพลงผมว่าก็ไม่ใช่ ก็เลยต้องมีการปรับปรุงแบบต่างๆ นะวันนี้ท่านครับ 
                                          ท่านสมาชิกครับ ถ้าท่านมองเห็นว่าสิ่งที่ผมนำเสนอจะเป็นประโยชนก็อีกส่วน 
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                                          นึ่งกับพ่ีน้องประชาน เรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมก็อีกส่วนนึ่งในการ 
                                          บริการประชาชน แต่ในเรื่องบริการพ่ีน้องที่มาติดต่อราชการก็อีกส่วนนึ่งใน 
                                          งบประมาณ ๔.๕ ล้าน เราเอาไปใช้ในการบริหารจัดการก่อสร้างอาคาร  
                                          มิฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไปหลบอยู่ตามต้นไม้ชายคาฝนตกก็ต้องแอบแทนที่ 
                                          จะข้ึนอยู่ในสำนักงานกับไม่มี ท่านรองไปดูห้องพนักงานแออัน ก่อช่างก็แออัด  
                                          ก่อคลังก็แออัน เกษตรก็ยังไม่มีห้องอยู่เลย แล้วก็จะมีมาเพราะฉะนั้นอยากฝาก 
                                          ไวว่าเงินงบประมาณท่ีมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป กระผมขอความ 
                                          อนุเคราะห์ขอความกรุณากับท่านสมาชิกทุกท่านก็ให้มันผ่านไปนะครับ  
                                          อาคารสำนักงานมันจำเป็นจริงๆครับไม่อยากให้ท่านสมาชิกตัดงบประมาณ 
                                          ส่วนนี้ไปครับ เขาจะมองถึงวิสัยทัศของสมาชิกชุดใหม่ มองถึงวิสัยทัศของ 
                                          ผู้บริหารชุดใหม่ ว่าเรามีการพัฒนาในเรื่องของ อบต.กระผมก็ไม่รู้ว่าคราวหน้า 
                                          จะได้สร้างหรือเปล่า คราวต่อๆไปจะได้สร้างหรือเปล่า ถ้าสร้างในสมัยของ 
                                          ท่านซึ่งงบประประมาณผ่านไปแล้ว และเรายังมีงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
                                          ๑๓ ล้านไม่น้อยนะครับมาบริการพ่ีน้องประชาชน เราก็จะได้ทั้ง ๒ ทาง กับ 
                                          เงินสร้างอาคาร ๔.๕ ล้าน มันต่างกันมาก เพราะฉะนั้นอยากฝากไว้ว่า ท่านคือ 
                                          ผู้ทรงเกียรติท่านคือผู้ออกกฎหมายบังคับในเรื่องบริการพี่น้องประชาชนใน 
                                          ตำบล ในกลางๆเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่างก็จะออกสำรวจถนน 
                                          หนทาง ก็จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมอีกก็จะเป็นผลงานของท่านสมาชิกอีก 
                                          ครับ กระผมขอความกรุณาวิงวอนท่านสมาชิกทุกท่านให้ผ่านนะครับ 
                                          ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :              ระเบียบวาระอ่ืนๆแบบไม่มีการลงมติ คณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภา 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)            ทราบครับ มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไม่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔               เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายสังวร  บุตตะเกิด )             ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสังวร บุตตะเกิด สมาชิกสภาฯ  
                                          หมู่ที่ ๔ ขอรอบสุดท้ายแล้วครับ ท่านปลัดก็ชี้แจง ในส่วนของเรื่องก่อสร้าง 
                                          สำนักงานอาคารหลังใหม่ไปแล้วนะครับ ก็มีประเด็นอยู่ ๒ ประเด็นก่อสร้าง 
                                          ใหม่กับต่อเติมเม่ือกี้ท่านปลัดก็ได้อธิบายในเรื่องก่อสร้างใหม่ไปแล้วนะครับ  
                                          กระผมเองในฐานตัวแทนสมาชิกก็ได้คุยกันปรึกษากันแล้วกับท่านสมาชิกว่า  
                                          ถ้าต่อเติมก็สิ่งดีนะครับ ถ้าเห็นว่าอาคารหลังเก่ามันต่ำ เราก็ยกสูง เราก็เคยยก 
                                          บ้านอยู่นะครับ เราจะแยกห้องก็ได้ ห้องคณะผู้บริหารได้ ห้องประธานก็ได้  
                                          ห้องสมาชิกก็ต้องมนีี้ก็เป็นอีกส่วนจะตามผมพูดก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ถ้าจะ 
                                          สร้างก็ดี แต่สมาชิกก็ต้องไปอธิบายกับชาวบ้านให้ดี ว่าปีนี้ขอสร้างอาคาร 
                                          สำนักงาน อบต.ก่อน ก็ขอให้คุยกันให้จบเลยนะครับ ก็มอบให้ท่านสมาชิกไป 
                                          คุยกันกับคณะผู้บริหารนำไปพิจารณาเอาเข้าที่ประชุมสภาครั้งต่อไประหว่าง 
                                          สร้างใหม่กับต่อเติม ว่าเราจะเอาส่วนในเอาเหตุผลมาว่ากันถ้าสร้างใหม่ก็ดีต่อ 
                                          เติมใหม่ก็ดีดีทั้ง ๒ อย่าง ตอนนี้เรามาถกเถียงกันมันก็ไม่จบ ก็เอาเหตุผลมาคุย 
                                          กันเอารูปแบบดูกัน ว่าแบบแปลนก่อสร้างอาคารหลังนี้แบบเป็นแบบนี้ ท่าน 
                                          ปลัดก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับ แต่แบบแปลนต่อเติมก็ยังชัดเจน ก็อยากดูแบบ 
                                          แปลนทั้ง ๒ อย่าง เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ เหมือนเราสร้างบ้านละครับ 
                                          ถ้าอธิบายไปเจ้าของบ้านไม่เห็นแบบแปลนก็เป็นเพียงความคิดเอาละครับ แต่ 
                                          ถ้าสร้างมาแล้วก็ไม่ดังใจเจ้าบ้านของผู้จ่ายอีก ฉะนั้นแล้วกระผมอยากฝากทั้ง  
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                                          ๒ อย่าง ระหว่างสร้างใหม่กับต่อเติม ประชุมสภาครั้งต่อไปอยากให้นำแบบ 
                                          แปลนทั้ง ๒ อย่างให้สมาชิกได้พิจารณาด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับผม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕             เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร             
(นายประสิทธิ์  แก้วมณี )          ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
                                         และผู้เอาร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายประสิทธิ์   แก้วมณี สมาชิกสภาฯ หมู่ 
                                         ที่ ๑๕ ในความคิดส่วนตัวของกระผมเองที่ได้ฟังมาเรื่องการก่อสร้างอาคาร 
                                         สำนักงาน อบต.ก็ถือว่าเป็นทำการเป็นหน้าเป็นตาของ อบต.หนองบัวแก้วเรา  
                                         ในส่วนตวัของกระผมก็เห็นด้วยในสิ่งที่มันดี สร้างแล้วมันคุ้มค่ากับ 
                                         งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นหลังใหม่ก็ดีเป็นการต่อเติมก็ดี กระผมคิดว่าท่าน 
                                         สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็คงได้ฟังว่าในการสร้างมันเหมาะสมส่วนไหน 
                                         ระหว่างต่อเติมกับก่อสร้างใหม่ ในการสร้างใหม่แล้วมันพอให้กับเจ้าที่ที่มา 
                                         ทำงานทุกวันมัยในงบประมาณ ๔.๕ ล้าน ของอาคารสำนักงาน อบต.ที่จะ 
                                         สร้างใหม่ หรือว่าต่อเติม ๒-๒.๕ ล้าน แลว้มันเพียงพอกับเจ้าที่ท่ีเหมาะสม ๒  
                                         อย่างนี้ตัวไหนมันเหมาะสมกว่ากัน ราคามันต่างกันนะครับ ฉะนั้นแล้วแบบ 
                                         แปลนโครงสร้าง ๒ อย่าง ฝากท่านประธานสภาที่เคารพด้วยนะครับให้มันมี 
                                         รูปแบบออกมาให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติสภาแห่งได้พิจารณาว่าสิ่งไหนที่ 
                                         เหมาะสมกว่ากัน ส่วนตัวของกระผมก็อยากให้เร็วๆครับเพราะว่าผ่านไป 
                                         หลายๆตำบลเขาสร้างไปหมดแล้ว ตำบลเราถือว่าล่าช้าในเรื่องก่อสร้างอาคาร 
                                         สำนักงาน อบต.หนองบัวแก้วของเรานะครับ ขอฝากไปทางคณะผู้บริหารด้วย 
                                         นะครับ ในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ 
                                         เสนอไปไม่จะเป็นเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้าน ๒ หลอด ไฟฟ้าส่องสว่างดับ  
                                         ของก็มีพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อม ไม่ว่าจะเรื่องอะไรในการพัฒนาตำบลของเรา 
                                         ขอให้รวดเร็วสักหน่อยนึ่งฝากท่านประธานที่เคารพด้วยนะครับ เพ่ือให้ตำบล 
                                          เราพัฒนาขึ้นและเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับกระผมก็มีเรื่องนำเรียนเพียงแค่นี้ 
                                          ครับขอบกราบสวัสดีครับขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :             ระเบียบวาระอ่ืนๆ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่      
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           ประชุมสภาทราบครับ  
 
ปลัด อบต.ฯ   :                       เรียนท่านประธานสภา ขณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )         กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว                               
                                          ขออนุญาตนำเรียน สำหรับเรื่องก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ เรามีพ้ืนที่ 
                                          อยู่ด้านหลังเราสำรวจแล้วอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ทำการ อบต.ตรงลานกีฬา อาคาร 
                                          หลังเก่ายังใช้ประโยชน์ได้ถ้าทุบเราก็เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อแต่เราเอาคงไว้ 
                                          อาคารนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ เช่น กศน โรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งอยากจะเปิดโรงเรียน 
                                          ผู้สูงอายุและให้บริการตรงนี้ก็สำคัญนะครับทีนี้เรื่องของอาคาร เจ้าหน้าที่ก็ตรง 
                                          เพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าที่จัดเก็บ ช่างมีแค่คนเดียวซึ่งไปดูแล้ว 
                                          เต็ม ห้องน้ำก็ไม่มี อยากให้ท่านสมาชิกลองไปเดินดูนะครับว่าสภาพ อบต.ของ 
                                          เราปัจจุบันเป็นยังไง หอประชุมแห่งก็ใช้เป็นที่ประชุมที่เป็นมวลชนใหญ่ๆเรา 
                                          บันจุคนได้ร้อยกว่าคน แต่การประชุมสภาประชุมหัวหน้าส่วนราชการก็ต้องมี 
                                          แอร์เย็นๆมีไมค์ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ อบต.เวียงชัยเป็น อบต.เล็กๆแต่เขาสร้าง 
                                          อาคารสำนักงานใหญ่ๆอยู่ข้างถนนที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่ีน้องตำบลเวียงชัย 
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                                          เขาผมก็ไม่อยากเอาเปรียบเทียบกับตำบลอ่ืน กระผมเขาใจว่าท่านสมาชิกมา 
                                          จากพ่ีน้องประชาชนต้องผักดันงบประมาณสู่พ่ีน้องประชาชน แต่ในเมื่อเรามี 
                                          เงินอยู่ ๒ ก้อน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจ่ายขาดเงินสะสม 
                                          งบประมาณ ๑๓ ล้าน เรามีเงินอยู่จำนวนมาก เราก็ใช้ก้อนนี้สิครับในการ 
                                          บริหารจัดการพัฒนากับพี่น้องประชาชนได้ เพราะนั้นนะครับพ้ืนที่เรามีอยู่ 
                                          ด้านหลังเราก็ใช้ได้ในการก่อสร้าง อาคารหลังเก่าก็ใช้ได้ไม่ได้ชำทรุดไม่ต้อง 
                                          ทุบรื้อถอน ฉะนั้นกระผมขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านถ้าเห็นว่ามันจะเป็น 
                                          ประโยชน์ต่อองค์กรของเราให้พัฒนาเจริญจริงๆขึ้นไปครับขออนุญาตนำเรียน 
                                          เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ 
รองนายก อบต.ฯ     :              เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  ปลัดองค์การ                              
(นายสมาน    มาฤทธิ์)             บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
                                          นายสมาน  มาฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขอ 
                                          อนุญาตเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นส่วนนึ่งนะครับตามท่านสมาชิก ส.อบต.ได้ 
                                          เสนอเหตุผลก็ฟังขึ้นส่วนสำนักงบประมาณท่านปลัดได้นำเรียนชี้แจงก็เหตุผล 
                                          ฟังขึ้นนะครับจริงๆแล้วคณะผู้บริหารเข้ามาเพ่ือจะจัดการบริหารงบประมาณ 
                                          อาใสแรงหลักเม่ือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านทุกหมู่บ้านนะครับ แต่ที่เป็น 
                                          ไม้เป็นมือให้คณะผู้บริหารคือเจ้าหน้าที่ ท่านปลัดท่านรองปลัด หัวหน้าสำนัก  
                                          งบประมาณ เหล่านี้เป็นต้น เรื่องท่ีสมาชิกกลัวว่าจะไม่ได้สร้าง ได้สร้างแน่ 
                                          ครีบถ้าไม่ได้สร้างกระผมก็ไม่ยอม(ไม่เห็นด้วย) กระผมจะลำดับความ 
                                          ย้อนหลังไปนิดนึ่งครับ ท่านประธานสภาก็อยู่ ส.อบต. ท่านประเสริฐ  พูลวงษ์  
                                          ก็อยู่ในสมัยนั้น ๒-๓ นายกคนก่อนขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ ท่านนายกสมบัติ   
                                          จันทราม สภาครั้งนั้นก็อนุมัติให้สร้างอาคารสำนักงาน อบต.หลังใหม่ ท่าน 
                                          สิงห์  ผลคำมาก ท่านสุรัตน์  เสียมไธสง ในสมัยผ่านมาร่างลงข้อบัญญัติอนุมัติ 
                                          งบประมาณ ๔.๕ ล้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อรถดับเพลิง ซื่อรถ 
                                          กระบะคันเก่าก็พัง รถดับเพลิงเราก็ไม่มี สำนักงานอาคารเราก็เก่า จำเป็นต้อง 
                                          ผ่านความเห็นชอบมาครับ หลายๆตำบลหลายๆหน่วยงาน บอกมาถ้าทา่นได้ 
                                          เข้ามาเป็นคณะผู้บริหารท่านสร้างอาคารสำนักงานใหม่ด้วยนะ กระผมคิดว่า 
                                          ครั้งนี้คงจะได้สร้าง แต่กระผมเข้าใจท่านสมาชิกติดประเด็นที่ทำมัยไม่เห็นเอา 
                                          แบบแปลนโครงสร้างอาคารสำนักงานเข้าประชุมวันนี้ให้ท่านสมาชิกพิจารณา  
                                          เรามองไปถึงประชุมสมัยที่ ๓ เป็นเดือน สิงหาคม ช่วงนั้นจะเข้างบประทัน 
                                          หรือเปล่า ส่วนนึ่งนะครับก็จะหารือท่านปลัดท่านนายกว่ามีเงินสะสม ๑๓ ล้าน  
                                          ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้พิจารณาช่วยชาวบ้าน  
                                          อีกส่วนนึ่งที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงเป็นใยกับโครงการก่อสร้างอาคารสำงาน 
                                          หลังใหม่งบประมาณ ๔.๕ ล้าน ว่าจะพอหรือเปล่าจะบานปลายหรือเปล่าที่ 
                                          ท่านสมาชิกได้อภิปรายมา กระผมมาเข้าใจท่านสมาชิกว่าระหว่างสร้างที่เดิม 
                                          กับสร้างที่ใหมอั่นไหนที่เหมาะสมกว่ากัน  อยากฝากท่านประธานท่านนายก 
                                          ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเราเข้ามาพัฒนาบริหารงานอยากให้ไปในทิศทาง 
                                          เดียวกันงานเราจะได้ราบรื่นนะครับ ก็ขอให้มันทันปีงบประมาณครับถ้าไม่ทัน 
                                          งบตกไปเป็นเงินสะสมอีก ขอบคุณท่านประธานที่ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                                          กันกับท่านสมาชิกหลายๆท่าน ขอขอบคุณครับ 
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นายก อบต.ฯ      :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )               ทรงเกียรติ ท่านปลัดท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ใน  
                                          วาระอ่ืนๆ ที่คุยกันมาก็มาลงอยู่ที่อาคารสำนักงานหลังใหม่ เพราะว่าใช้ 
                                          งบประมาณเยอะอยู่พอสมควร ๔.๕ ล้าน ท่านปลัดก็ได้ทำเรียนชี้แจงเหตุก็ดูดี 
                                          ฟังขึ้น แต่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เสนอก็มีเหตุที่ดีเหมือนกัน ท่านสมาชิก 
                                          อยากจะต่อเติมหน้าจะไม่เกิน ๓ ล้าน ประมาณนี้ แต่ท่านปลัดฝ่ายคณะ 
                                          ผู้บริหารก็ได้หารือกันอยู่ ๔.๕ ล้านจะพอหรือจะไหวมัยบานปลายอีกมัย ไหน 
                                          จะทำโรงรถ ไหนจะทำพ้ืนคอนกรีต และส่วนอื่นๆเพ่ิมมาอีกบานปลาย  
                                          เหมือนกับเราสร้างบ้านตั้งงบไว้ ๑ ล้าน ไปจบที่ ๑.๕ ล้าน อย่างนี้เป็นต้น แต่ก็ 
                                          ดีเราได้หลังใหม่อย่างที่ท่านปลัดได้นำเสนอข้อคิดแตกต่างกันกับท่านสมาชิก 
                                          นะครับ แต่ถ้าเราสร้างหลังใหม่ไม่ใช่หลังที่เข้าข้อบัญญัติเป็นหลังที่ท่านปลัด 
                                          นำเสนอก็เป็นอาคาร ๑ หลังชั้นเดียว ก็ต้องนำเข้าสภาขอความเห็นชอบ แต่ 
                                          ท่านสมาชิกจะต่อเติมปรับปรุงห้องประชุมก็ต้องนำเข้าสภาเปลี่ยนคำชี้แจง 
                                          ใหม่ให้สภาเห็นชอบใหม่ ตัวที่ ๒ ชั้นขาดไปแล้วไม่เอาเพราะว่าไหนๆงบก็ไม่ 
                                          พออยู่แล้วช่างก็ประเมินประมาณการไม่หน้าจะทำได้เพราะฉะนั้นทั้ง ๒ อย่าง  
                                          หลังใหม่ชั้นเดียวกับต่อเติมก็ต้องเข้าสภาเปลี่ยนคำชี้แจงใหม่ผ่านสภาผ่าน 
                                          สมาชิกเห็นชอบ อยู่ดี บัดนี้ในฐานะกระผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วน 
                                          ตำบลหนองบัวแก้ว เป็นผู้บริหารอยู่ก็จะฟังหลายๆฝ่ายแต่ก็ข้ึนอยู่กับท่าน 
                                          สมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมกับท่านรองคณะผู้บริหารได้แต่ปรึกษากันไม่มีทำ 
                                          อาจเหมือนท่านสมาชิก ก็สุดแล้วแต่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่จะเห็นชอบ แต่ 
                                          ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านปลัดกับสมาชิกได้คุยกันหารือกัน ถ้าสร้างได้อยาก 
                                          ให้สร้างในปีนี้เลยครับ จ่ายขาดเงินสะสมเราก็มีไหนๆก็จะขอ วิสามัญในเดือน 
                                          หน้า มิถุนายน นี้ ครับสำหรับกระผมคณะผู้บริหารก็ไม่มีอะไรมากมายที่จะ 
                                          นำเสนอก็ขอบพระคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้พิจารณา 
                                          เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งฉบับเพิ่มเติมทั้งฉบับเปลี่ยนแปลง ทั้ง 
                                          ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕แล้วก็ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เราก็มีมติ 
                                          เห็นชอบกันทุกข้อ กระผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ก็จะ 
                                          ประกาศบังคับใช้ตามไป เพื่อให้บรรเทาทุกข์บํารุงสุข ของพ่ีน้องประชาชนใน 
                                          เขตตำบลหนองบัวแก้วของเราตามไป ขอขอบคุณครับ  
ประธานสภาฯ   :                มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ 
                                          ผมขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา        ๑๒.๓๐ น. 
 
                                        (ลงชื่อ)   พิศาล   เมืองนาม       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   ( นายพิศาล   เมืองนาม  ) 
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
 
                                       (ลงชื่อ)        สมพงษ์   ประกอบ    ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   ( นายสมพงษ์   ประกอบ ) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 


